

เล่าข่าวชาวใต้



สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่าน กลับมาพบกับเล่าข่าวชาวใต้กันอีกนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบปี มาตรการนี้ก็ได้นำข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเช่นเคย

ปาวแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะคนในภาคใต้เท่านั้น หากแต่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศด้วย ข่าวที่ว่านี้คือ ข่าวการจัดสัมมนาเรื่องอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการออกนอกระบบราชการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2544 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในวงการศึกษารวมทั้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ

หัวข้อการสัมมนามีผลต่อการทำงานของผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยตรง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก เพราะต้องการจะรู้ว่าเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะมีนโยบายและแนวทางการทำงานอย่างไรซึ่งหลายคนยังมีความสงสัยและสับสนในหลายๆ เรื่อง อาทิเช่น สถานภาพของตนจะเปลี่ยนไปอย่างไร ความมั่นคงในอาชีพ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รับเมื่อเป็นข้าราชการตลอดจนการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุไปแล้วจะยังคงอยู่หรือไม่ล้วนเป็นคำถามที่ยังรอคำตอบที่ชัดเจนอยู่

ในการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านมาชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยนอกระบบแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ท่านแรกคือ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล่าประวัติความเป็นมาของนโยบายนี้ว่านโยบายนี้เกิดขึ้นครั้งแรก

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 โดยมีการจัดสัมมนาเรื่องปัญหาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ความพยายามครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2517 เริ่มพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบอิสระ โดยไม่ขึ้นต่อระบบราชการ หลังจากนั้นก็มี การเตรียมการมาตลอด ความพยายามครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2534 กำหนดนโยบาย “จะพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น” และความพยายามครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมและในช่วงนี้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลแล้ว

วิทยากรได้กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาอุปสรรคและความไม่เข้าใจในสถานภาพมีอยู่ 3 ประการ คือ

1. ขาดความเข้าใจเรื่องความอิสระด้านวิชาการ การเงิน บุคลากร
2. คิดว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณ ต้องหาเลี้ยงตนเอง
3. คิดว่ารัฐบาลไม่สามารถกำกับได้จนมีลักษณะเป็นธุรกิจ และสิ้นเปลืองงบประมาณ

นอกจากนี้วิทยากรได้นำคำพูดของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาตอนหนึ่งว่า

1. มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลมีลักษณะ
↳ Strategic Business Unit

ของรัฐบาล

↳ คล้ายกับ State University

ของสหรัฐ

2. รัฐให้อิสระในการบริหารที่สมบูรณ์
3. ข้าราชการในมหาวิทยาลัยมีทางเลือกจะออกหรือไม่ออกก็ได้
4. ผู้ที่ออกนอกระบบยังคงเป็นราชการอีกประเภทหนึ่ง
5. รัฐอุดหนุนตามค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่กำหนด
6. รัฐยังต้องกำกับ ตรวจสอบ ให้ความสำคัญมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ

หลังจากได้ฟังคำชี้แจงของรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนอกระบบเพิ่มขึ้น

วิทยากรอีกท่านหนึ่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ชี้แจงเรื่อง “แนวทางการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล” ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว 7 เรื่อง 1) เลือกรูปแบบโครงสร้าง 2) ร่างพระราชบัญญัติ 3) ระบบบริหารบุคคล (พนักงานฯ) 4) ระบบประกันคุณภาพ 5) ระบบงบประมาณ 6) ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ 7) ระบบบริหารจัดการ

วิทยากรท่านสุดท้าย คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาคนหนึ่งของประเทศไทย และได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดได้บรรยายเรื่อง “สภาพปัจจุบันของการปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ” ท่านอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบ

หนึ่งในช่วงแรกๆ มักจะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่และบุคลากรในสถาบันนั้นๆ ยังขาดประสบการณ์ ดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา ท่านได้ยกตัวอย่างกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า ในช่วงแรกๆ ก็มีปัญหาเช่นกัน แต่เมื่อผู้บริหารและบุคลากรทุกคนช่วยกันทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหา ก็จะลดน้อยลง ความคล่องตัว ความอิสระในการทำงานก็เกิดขึ้น

หลังจากฟังคำชี้แจงจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แยกประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมสัมมนา ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล อีกทั้งไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสถาบันแต่ละแห่งว่ามีความพร้อมที่จะออกนอกระบบหรือไม่ มีแนวทางในการทำงานอย่างไรที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร

เวทีที่สองนับเป็นงานใหญ่ โดยพิจารณาจากชื่อโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมและเนื้อหาสาระที่อัดแน่นด้วยปริมาณและคุณภาพ เวทีนี้ คือ การประชุมเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 เรื่อง “เปิดโลกวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากหน้าหลายตา ทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนท้องถิ่น หัวข้อที่สัมมนามีความหลากหลายและน่าสนใจ

หลังจากพิธีเปิด ในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จิตวิญญาณและพลังทางภูมิปัญญาจากงานวิจัย” โดยศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ต่อด้วย

การเสนาองานวิจัยของ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิมย์ศรี เรื่อง “ชายแดนใต้ : ปัญหาและทางเลือก” และ “เอกลักษณ์วัฒนธรรมและเชื้อชาติกับปัญหาความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นการเรียกน้ำย่อยลำดับต่อมาเป็นการเสนาองานวิจัยของอาจารย์ศุติมาน นฤมลวงษ์สุภาพ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดัง จากผลงานวิจัยเรื่อง “นางงามผู้กระเจก” คราวนี้อาจารย์ศุติมานมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “เสียงจากชุมชน เรื่องการฟื้นฟูอำนาจของชุมชน : คลองอยู่ได้คนอยู่ได้” เป็นการศึกษาวิจัยชุมชนแออัดริมคลองสำโรง

ต่อมาในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมการประชุมต่าง แยกย้ายเข้าฟังการเสนาองานวิจัยในกลุ่มต่าง ๆ ตามความสนใจ ทั้งกลุ่มภาษาวรรณกรรมและชีวิต กลุ่มภูมิปัญญาจากสารสนเทศ กลุ่มสุนทรียภาพกับจิต วิญญาณท้องถิ่น กลุ่มเหตุบ้านการณเมือง กลุ่มวิจัย ท้องถิ่น : วิถีชุมชน กลุ่มองค์กรมหาวิทยาลัย : ปัญหา และทางเลือก นอกจากนี้ยังมีการเสนาองานวิจัยภาค โปสเตอร์ให้ชมอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าฟังในแต่ละห้องส่วนใหญ่หนาตา ที่เดียว โดยเฉพาะในกลุ่มวิจัยท้องถิ่น : วิถีชุมชน ซึ่งมี อาจารย์ปิยะ กิจถาวร เป็นประธาน อาจเป็นเพราะหัวข้อ ของงานวิจัยที่นำเสนอ เป็นเรื่องของท้องถิ่นเกี่ยวพัน กับวิถีชุมชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกโยง (วิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง และขนบนิยม อุปถัมภ์) หรือเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นระดับอนุบาล โดยบูรณาการศาสนาอิสลามแบบรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับของโรงเรียน จริยอิสลามศึกษาอนุบาล (อนุสรณ์แห่งความดี) จังหวัดปัตตานี ผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องนี้ คือ

คุณฟาฎิมะฮ์ แวะสะมาแอ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกการเรียนการสอนโรงเรียน จริยอิสลามศึกษาอนุบาล (อนุสรณ์แห่งความดี) จังหวัด ปัตตานี วิธีการศึกษาใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมสร้าง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ประกอบด้วย คณะครูแม่บ้านอาสา ครูสตรีอาสา คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียน และชุมชนที่มา ร่วมคิดร่วมทำร่วมสรุปบทเรียนซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัว มองเห็นศักยภาพของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ มีความรัก สามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มี ส่วนร่วมในการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่นที่ได้ จัดทำนั้นสามารถพัฒนาเด็กในชั้นอนุบาล 1-3 อายุ 3-6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านภาษาไทยอย่างเห็นได้ชัด ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา- การร่วมกับศาสนาอิสลาม ทำให้ชุมชนให้ความสนใจ และได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

ท้ายที่สุดหลังจากฟังการนำเสนอผลงาน วิจัยในกลุ่มย่อยแล้ว ทุกคนก็กลับมารวมตัวกันที่ห้อง ประชุมใหญ่เพื่อฟังการอภิปรายสรุปเชิงวิพากษ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชค จากภาค วิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา- วิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ได้ตั้งคำถาม ทิ้งท้ายว่า การประชุมเสนาองานวิจัยในครั้งนี้ได้ก่อ ให้เกิดพลังทางภูมิปัญญาและจิตวิญญาณตามชื่อ หัวข้อการประชุมที่ตั้งไว้หรือไม่ คำตอบจะเป็นอย่างไร คงขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน ว่าตั้งใจจะ ตักดวงความรู้เพื่อนำไปต่อเติมเสริมสร้างพลัง ของตนรึเปล่า

เวบที่ที่สาม ถือได้ว่าเป็นเว็บที่สำคัญมาก และเป็น Highlight ของคอลัมน์เล่าข่าวชาวใต้ ก็คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกำหนดจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับภาคใต้ในหัวข้อเรื่อง **ประสบการณ์ถิ่นไทยทักษิณ : การปริวรรตทางสังคมในทัศนะประชาชน (Experiencing Southern Thailand : Current Transformations from People's Perspectives)** ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว

การประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับภาคใต้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2545 นี้ เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ ตั้งแต่แวดวงการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านการศาสนาและวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยและพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการนำเสนอความรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภาคใต้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป และในขณะเดียวกันถือเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงของพื้นที่ภาคใต้ของไทย ที่ถูกมองและเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงและ

มีปัญหาความมั่นคงจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกลุ่มต่างๆ โดยการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสนใจในภาพลักษณ์ที่ดีในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้ได้มากยิ่งขึ้น

รูปแบบการดำเนินการประชุมมีทั้งการบรรยาย อภิปราย การนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ โดยจัดให้มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการจัดทัศนศึกษา/นิทรรศการ และแสดงการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ นอกจากนี้มีการจัดพิมพ์ Proceedings ผลงานวิชาการที่น่าเสนอภายหลังการประชุมอีกด้วย

การประชุมครั้งนี้กำหนดรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิปาฐกถา นำ ดังรายนามต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์สแตนลีย์ ทัมโบอาฮ์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
2. ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจกุล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน
3. ดร.ชัยวัฒน์ สดอานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อการประชุมมี 18 หัวข้อ คือ

1. เศรษฐกิจ - ประสบการณ์ IMT-GT เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคของภาคใต้ (The IMT-GT Experience)

Panel Organizer : รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ สายธนู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 Email: ssomkiat@ratree.psu.ac.th

2. การอภิปรายและการปฏิบัติ: แนวคิดขององค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้ (Discourse and Practice: The Poetics of NGOs in Southern Thailand) กิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้มีความเคลื่อนไหวสูง โดยในงานนี้องค์กรจะเสนอผลงาน จุดประสงค์และอุดมคติ

Panel Organizer: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล รัตนดากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: mukul@bunga.pn.psu.ac.th

3. ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในทัศนะของภาคใต้ (Islam and Buddhism From Southern Perspectives) มีการเชิญพระนักกิจกรรมขององค์กรและโต๊ะครูคนสำคัญมาอภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธต่อชีวิตของพุทธศาสนิกชนและมุสลิม

Panel Organizer: รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิดร มหาหิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: fidcost@bunga.pn.psu.ac.th

4. เสียงสะท้อนจากชาวบ้าน (Grassroot Voices) ชาวบ้านจะมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเลวร้าย ความหวังและความฝัน การประชุมครั้งนี้จะอุทิศเวลาให้ชาวบ้านเพื่อให้สามารถเข้าใจสภาพเลวร้าย รวมถึงพลังและการฟื้นตัวของชาวบ้านในชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้มากมายโดยตรงจากชาวบ้าน เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง

Panel Organizer : อาจารย์ปิยะ กิจถาวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: piya@bunga.pn.psu.ac.th หรือ fidcost@bunga.pn.psu.ac.th

5. เอกลักษณ์และความเป็นพลเมือง (Identity and Citizenship) ดูการอพยพของชุมชนมายังภาคใต้และผ่านภาคใต้ของไทย ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการอพยพของชาวไทยเชื้อสายจีนภายในครั้งแรกของศตวรรษที่ 20 การอพยพของไทยมายังภาคใต้ในช่วง 1960s และ 1970s และการอพยพของมุสลิมข้ามแหลม

Panel Organizer: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุลีมาน วงศ์สุภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: wsuleema@ratree.psu.ac.th

6. สตรีและความเป็นผู้นำ (Women and Leadership) พิจารณาบทบาทของสตรีในองค์กรทางศาสนา การศึกษาหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมท้องถิ่น

Panel Organizer: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ ทองแท้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาริน สะอิดดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: fidcost@bunga.pn.psu.ac.th

7. กลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคใต้ในไทยศึกษา (Southern Minorities in Thai Studies) เป็นการมองถึงสถานภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยและชาไก ในฐานะของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง และชาวมุสลิม ในฐานะของกลุ่มชาติพันธุ์ ในรูปแบบโครงสร้างของไทยศึกษา

Panel Organizer: Prof. Annette Hamilton, Macquarie University
Email: Annette.Hamilton@mq.edu.au

8. การเปลี่ยนแปลงการศึกษาอิสลามปัจจุบัน (Recent Transformations in Islamic

Education) นอกเหนือจากการศึกษาระดับชาติ ยังมีการศึกษาศาสนา ในรูปแบบของโรงเรียนปอเนาะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยอิสลามยะลา พิจารณาการขับเคลื่อน ของการศึกษาในภาคใต้ การเปลี่ยนแปลงในการศึกษา ศาสนาอิสลามระดับประถมศึกษาและระดับสูง รวมถึงพิจารณาการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และการพัฒนาศาสนาอิสลามในการศึกษาระดับสูง

Panel Organizer: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หะสัน หมัดหมาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: mhasan@bunga.psu.ac.th

9. ศิลปะการแสดงและการอภิปราย ทางสังคม (The Performing Arts and Social Dialogue) พิจารณาวิธีการ และการเปลี่ยนแปลง ร่วมสมัยของศิลปะการแสดงดั้งเดิมของภาคใต้ เช่น หนังตะลุงที่มาเลเซียเรียกว่าวายังกูดหรือมโนราห์ และศิลปะระหว่างเชื้อชาติในรูปลักษณะของศิลปะ

Panel Organizer: ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Email: sudhiwong@hotmail.com หรือ fidcost@bunga.pn.psu.ac.th

10. แนวโน้มใหม่ทางด้านการบันทึก ประวัติศาสตร์ (New Trends in Historiography: Rethinking Regional Connection in Local Historiography) พิจารณากระบวนการทัศน์ด้านความ สัมพันธ์ทางภูมิภาคในการบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยพิจารณาวิถีที่แตกต่างกันที่ประวัติศาสตร์ไทย เป็นและสามารถนำมาเสนอได้ และเพื่อทำความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทางภูมิภาคระหว่างอาณาจักรตอนเหนือ และกลุ่มอำนาจภูมิภาค เช่น กูเก็ด และนครศรีธรรมราช

ไทรบุรี และปัตตานี พิจารณาในแง่มุมของบันทึกสำคัญ ของท้องถิ่นและการพัฒนาใหม่ ๆ ในการบันทึก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย

Panel Organizer: ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email : prasertjarat@usa.net

11. ชาตินิยม เอกลักษณ์ของชาติและ ชาติของไทยในช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 (Nationalism and National Identity) มองในแง่ของ ความเด่นชัดของชาติไทยสมัยใหม่และชาตินิยมในบริบท ของภาคใต้ มีการกล่าวถึงการตอบสนองของชาวไทย เชื้อสายจีนและมุสลิมต่อความมั่นคงของชาติ

Panel Organizer: Prof. Raymond Scupin, Lindenwood University
Email: rscupin@lindenwood.edu

12. ภาษา ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน (Dialect, Community, and Location) เน้นในเรื่องความ แตกต่างของภาษาและการเปลี่ยนแปลงภาษาถิ่นใน ภาษาไทย มลายู จีน ซาไก และการสร้างชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาในการตอบสนอง ต่อวัฒนธรรมของชาติรวมถึงนโยบายทางภาษา

Panel Organizer: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: worawit@bunga.pn.psu.ac.th

13. ซาไกทางภาคใต้ (Sakais of Southern Thailand) ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีซาไกอย่างน้อย 4 กลุ่ม จึงได้มีการพิจารณาองค์ความรู้ ด้านภาษา ก่อนประวัติศาสตร์ พันธุศาสตร์ กิจกรรม การผลิต ในประเทศมาเลเซีย การศึกษาขนบธรรมเนียม

ด้านมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ด้านสถิติประชากรของพวกเซมยังยังคงมีอยู่ แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยระหว่างมาเลเซียและไทยยังมีอยู่น้อยและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักทั้งที่เป็นประเด็นที่นำศึกษาเพราะทั้งซาไกและเซมยังมีการติดต่อซึ่งกันและกันมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน การประชุมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับเซมทั้งไทยและมาเลเซียได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างซาไกและเซม และปัจจัยทางประวัติศาสตร์รวมถึงปัจจัยร่วมสมัยที่ทำให้เกิดการแบ่งแยก

Panel Organizer: Prof. Shuichi Nagata, University of Toronto

Email: nagats@hotmail.com

14. การปกครองท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Local Governance and Political Change) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีผลกระทบต่อ การปกครองท้องถิ่นในภาคใดอย่างไร โดยพิจารณาปัญหาหรือประสิทธิภาพของการบริหารท้องถิ่นในยุคใหม่ของการเมืองไทย

Panel Organizer. Prof. Robert Albritton, University of Mississippi

Email: ralbritt@olemiss.edu

15. การท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติและการค้าในภาคใต้: อุตสาหกรรมและผลกระทบ (Global and Local Tourism and Trade in Southern Thailand: An Industry and Its Effects) อภิปรายผลของการท่องเที่ยวระดับนานาชาติและการค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทย

Panel Organizer: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมมาตร จุติกพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email: csommart@ratree.psu.ac.th

16. มาเลเซียตอนเหนือและภาคใต้ของไทย: การขยายชายแดน (Border Identities at the Southern Thailand/Northern Malaysian Frontier) การประชุมในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงนักวิชาการที่ทำงานในมาเลเซียตอนเหนือซึ่งจะตรวจสอบข้อจำกัด การบริหารของภาคใต้ และแสดงการวิจัยเรื่องชุมชนในมาเลเซียที่เชื่อมโยงกับภาคใต้ของไทย

Panel Organizer: Dr. Alexander Horstmann, University of Bielefeld, Assoc. Prof. Ryoko Nishii, ILCAA, TUFS, Tokyo

Email: hnalex@aa.tufs.ac.jp หรือ mishii@aa.tufs.ac.jp

Email: hnalex@aa.tufs.ac.jp หรือ mishii@aa.tufs.ac.jp

17. สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคในภาคใต้และการตอบสนองต่อท้องถิ่น (The Environment, Regional Infrastructure and Local Response) การริเริ่มสาธารณูปโภคในภาคใต้ของไทย รวมถึงการตอบสนองท้องถิ่นทั้งประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ความมีประสิทธิภาพและผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชนท้องถิ่น

Panel Organizer: Dr. Peter Burt, Reading International Solidarity Center

Email: Peter@risc.org.uk

18. อิสลามในภาคใต้ของไทย (Islam in Southern Thailand) ศึกษาความแตกต่างในแนวทางการความสัมพันธ์กับโลกอิสลามของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ และผลกระทบต่อสภาพชีวิตในท้องถิ่น

Panel Organizer: Prof. Omar Falouk Bajunid, Hiroshima City University

Email: omar@intl.hiroshima-cu.ac.jp

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งนักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับภาคใต้ใน 18 หัวข้อเรื่องข้างต้น โดยผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยฯ ให้ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสนอผลงานวิจัย ขอให้แจ้งชื่อภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 โดยจัดส่ง Conference Registration Form ไปยัง fidcost@bunga.pn.psu.ac.th หรือจัดส่งไปยังโครงการประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับภาคใต้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 94000 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.intranet.pn.psu.ac.th/fidcost/main.html หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-7335-0189 โทรสาร 0-7331-2368

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดี ๆ ที่ผู้สนใจในภาคใต้จะได้เข้าร่วมประชุมโดยประหยัด

ทั้งเวลาเดินทางและงบประมาณ ซึ่งคงมีได้ไม่บ่อยนัก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการแจกเอกสารผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุม ติดตั้งคอมพิวเตอร์ (รวมอินเทอร์เน็ต) จัดไว้บริการหน้าห้องประชุม มีบริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินและสถานีรถไฟถึงสถานที่พักและที่ประชุมบางเที่ยวบินและบางขบวนรถไฟ จัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ในคืนวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2545 อีกด้วย

จากเวทีที่ 1 และ 2 ที่ได้นำเสนอข้างต้น ล้วนเป็นสีสันวิชาการที่เกิดขึ้นในแวดวงปักษ์ใต้บ้านเรา หากท่านเป็นผู้สนใจที่ต้องการเปิดโลกทัศน์และหาประสบการณ์วิชาการด้วยตนเอง เรายังมีเวทีที่ 3 พร้อมทั้งจะต้อนรับท่านอยู่ สำหรับบรรยากาศในการประชุมวิชาการนานาชาติจะเป็นอย่างไร มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงปักษ์ใต้บ้านเราอะไรบ้าง คงต้องติดตามในเล่าข่าวชาวใต้ฉบับต่อไป